

Số: 1000 /BC-UBND

Tân Uyên, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Căn cứ Báo cáo số 111/BC-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Uyên về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

UBND huyện báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Lĩnh vực đất đai, sản xuất nông, lâm nghiệp (02 ý kiến)

1. Cử tri Lương Văn Tem - Chủ tịch UBND xã Pắc Ta đề nghị: UBND huyện bố trí nguồn lực để đo đạc chính quy đối với diện tích đất phi nông nghiệp đặc biệt là đất ở của địa phương, việc quản lý xác định danh giới loại đất này tương đối khó khăn

Trả lời:

Trong giai đoạn 2016-2020, do nguồn ngân sách còn hạn chế nên UBND huyện mới bố trí kinh phí thực hiện dự án đo đạc chính quy, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại địa bàn thị trấn Tân Uyên. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 09 xã chưa bố trí được kinh phí thực hiện việc đo đạc chính quy, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và xem xét bố trí nguồn vốn trong giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện đo đạc chính quy, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại 09 xã trên địa bàn huyện.

2. Cử tri bản Pắc Khoa - Xã Phúc Khoa đề nghị: UBND huyện xem xét số đất thuộc khu Huổi Pha xã Tà Mít của bản Pắc Khoa hiện nay theo được biết thì phòng Nông nghiệp huyện Tân Uyên và UBND xã Nậm Cắn đã bán khu đất Huổi Pha cho doanh nghiệp ở Lai Châu. Đề nghị UBND huyện xem xét trả lại đất cho bà con để bà con sử dụng

Trả lời:

Thực hiện dự án xây dựng Thủy điện Bản Chát, UBND huyện đã thu hồi một phần diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã của huyện Tân Uyên. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đang trực tiếp canh tác của các hộ gia đình, cá nhân bản Pắc Pha, xã Tà Mít (cũ nay là bản Pắc Khoa, xã Phúc Khoa) đã được UBND huyện thu hồi đất, hỗ trợ chi phí đầu tư khai hoang, phục hóa đối với đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ đối với đất rừng tái sinh cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Sau khi thu hồi phần diện tích đất trên cos ngập, UBND huyện đã tạm giao

giao cho UBND xã Nậm Cắn quản lý (*đất thuộc địa giới hành chính xã Nậm Cắn*). Đối với quỹ đất nêu trên nếu các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thuê đất để thực hiện các dự án thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc cho thuê đất là UBND tỉnh. Do vậy ý kiến cử tri nêu phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Uyên, UBND xã Nậm Cắn đã bán cho doanh nghiệp ở Lai Châu là không đúng và đề nghị UBND huyện xem xét trả lại đất cho bà con để sử dụng là không có cơ sở giải quyết.

Ngày 02/6/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Phúc Khoa đã tổ chức làm việc xác minh giải quyết ý kiến của cử tri. Sau khi nghe cơ quan chuyên môn giải thích, đại diện cử tri đã nắm rõ các nội dung và nhất trí không đề nghị trả lại đất đã thu hồi.

II. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông, thủy lợi (08 ý kiến)

1. Cử tri Quảng Văn Thương, Bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa đề nghị: Công ty Bảo Sơn khắc phục sửa chữa đường giao thông do Công ty Bảo Sơn vận chuyển cát sỏi làm sụt lún hỏng. Đề nghị UBND huyện xem xét yêu cầu công ty Bảo Sơn khắc phục.

Trả lời:

Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mường Khoa, Công ty Bảo Sơn và ông Quảng Văn Thương tiến hành kiểm tra đoạn đường bị sụt, lún như sau:

Qua xác minh, đoạn đường theo ý kiến, kiến nghị thuộc địa phận xã Mường Khoa có nhiều phương tiện lưu thông và đường đã được đầu tư xây dựng từ lâu. Do vậy, không đủ cơ sở xác định việc hư hỏng, xuống cấp của đường là chỉ do Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Bảo Sơn gây ra trong quá trình vận chuyển cát. Các cơ quan chuyên môn, Công an huyện giải thích và đề nghị cử tri khi phát hiện có xe có trọng tải lớn vượt mức cho phép báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Bảo Sơn cam kết hỗ trợ việc sửa chữa tạm thời một số vị trí đường bị sụt, lún để đảm bảo thuận tiện việc đi lại cho Nhân dân và các phương tiện giao thông khác. Cử tri Quảng Văn Thương đã nhất trí với nội dung giải quyết.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Ban ATGT huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ năm 2008, vi phạm tải trọng xe và xử lý theo quy định¹. Để nâng cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban ATGT huyện, Công an huyện,

¹ Công văn số 88/UBND-KT&HT ngày 17/01/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trọng tải tại các tuyến đường trên địa bàn huyện.

2. Cử tri Lò Văn Xanh - bản Nà Cại, xã Mường Khoa đề nghị: xem xét việc khai thác cát, sỏi của Công ty Bảo Sơn (Tại Bản Phiêng Cúm) làm cản trở, thay đổi dòng chảy ảnh hưởng sạt lở đến nương ngô của bản Nà Cại. Đề nghị UBND huyện xem xét và yêu cầu công ty Bảo Sơn khơi thông dòng chảy, đắp lại khu vực sạt lở nương ngô của bản Nà Cại.

Trả lời:

Ngày 02/6/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND xã Mường Khoa làm việc với cử tri Lò Văn Xanh và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn. Qua xác minh thực tế, vị trí cử tri ý kiến nằm ngoài ranh giới cấp phép của mỏ cát, có nguy cơ sạt, lở vào mùa mưa lũ. Sau khi làm việc thống nhất, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn đã thực hiện hỗ trợ Nhân dân bản Nà Cại máy móc để đắp đất, đá gia cố đoạn bờ suối có nguy cơ sạt, lở trong mùa mưa lũ có chiều dài khoảng 50m xong trước ngày 07/6/2020. Cử tri Lò Văn Xanh đã nhất trí với nội dung giải quyết và không có ý kiến khác. Qua kiểm tra đến ngày 05/6/2020, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn đã hoàn thành việc gia cố đoạn bờ suối theo ý kiến cử tri Lò Văn Xanh kiến nghị.

3. Cử tri Thào A Sinh - xã Hồ Mít đề nghị: UBND huyện bổ sung hạng mục rãnh thoát nước 2 bên đường trục chính từ trung tâm xã lên bản Mít Nội vì hiện nay mới đầu mùa mưa đã hỏng 1 số đoạn.

Trả lời:

UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA XD CB & HTBT di dân TĐC huyện và UBND xã Hồ Mít kiểm tra, xác minh, giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri. Công trình: Đường Trung tâm xã Hồ Mít - Suối Lĩnh A - Bản Lầu - Bản Thào A - Thào B - Bản K2 huyện Tân Uyên đầu tư bằng nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (*Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng*); Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Do nguồn vốn hạn chế nên dự án được phân kỳ đầu tư gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (*khởi công năm 2018, hoàn thành 2020*) đầu tư đoạn tuyến từ Trung tâm xã đến bản Mít Nội có tổng chiều dài 4,94 km, trong đó tổng chiều dài rãnh dọc được gia cố bằng bê tông tại các đoạn có độ dốc lớn và địa chất yếu là 1,6 km. Qua kiểm tra, do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn rãnh bê tông khoảng 30m bị hư hỏng, Ban QLDA huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục. Đối với các đoạn rãnh dọc chưa được gia cố bằng bê tông, UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ thực hiện trong những năm tiếp theo khi bố trí được kinh phí.

4. Cử tri bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa đề nghị: Nhà nước đầu tư đổ bê tông tuyến đường đôi chè với chiều dài 2,5 km đã được mở mặt đường hiện nay

mưa lũ đã bị xói mòn bà con đi lại khó khăn. Hiện nay đường nước sạch đã đến bản Phúc Khoa nhưng nhân dân chưa được sử dụng, đề nghị HĐND-UBND huyện cho Nhân dân được sử dụng.

Trả lời:

- Công trình đường giao thông vùng Chè bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa được đầu tư mở tuyến mặt đường bằng nguồn vốn TĐC năm 2016 với chiều dài 2,1km, do Ban QLDA XDCB & HTBT di dân TĐC huyện làm chủ đầu tư, do nguồn vốn hạn chế nên chưa có kinh phí thực hiện bê tông hóa mặt đường. UBND huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét đầu tư khi có nguồn vốn phù hợp. UBND huyện đề nghị UBND xã Phúc Khoa tuyên truyền vận động Nhân dân khắc phục những đoạn đường hư hỏng, xói mòn để thuận tiện cho việc đi lại sản xuất của Nhân dân.

- Công trình nước sạch thị trấn Tân Uyên theo thiết kế phục vụ trên địa bàn thị trấn và một số vùng lân cận, trong đó có địa bàn xã Phúc Khoa, hiện nay đã được thực hiện đầu tư tuyến ống chính theo trục Quốc lộ 32 đến trụ sở UBND xã, không có tuyến nhánh. Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện qua các lần kiến nghị cử tri trước đó, ngày 22/7/2019 UBND xã Phúc Khoa đã lập danh sách 235 hộ đăng ký sử dụng nước sạch về phòng Kinh tế và Hạ tầng. Sau khi nhận được danh sách của UBND xã Phúc Khoa tổng hợp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã làm việc với Hợp tác xã Công nghệ và Môi trường (là đơn vị đang tạm giao quản lý, vận hành công trình nước sạch thị trấn Tân Uyên). Tuy nhiên, do triển khai lắp đặt hệ thống cấp nước xuống xã Phúc Khoa cần kinh phí lớn, trong khi HTX Công nghệ và Môi trường không phải là đơn vị sự nghiệp được Nhà nước cấp kinh phí vận hành nên chỉ có phương án khi nào UBND huyện tổ chức đấu thầu, lựa chọn được đơn vị vận hành chính thức thì sẽ triển khai xuống các hộ gia đình tại xã Phúc Khoa.

Thời gian qua, UBND huyện đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá nước trên địa bàn tỉnh để huyện có cơ sở thực hiện tổ chức đấu giá việc quản lý, vận hành công trình nước sạch thị trấn Tân Uyên. Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2600/UBND-KTN về việc xin ý kiến xử lý tài sản là công trình nước sạch đô thị được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách Nhà nước gửi Bộ Tài chính. Ngày 20/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15497/BTC-QLCS về việc xin ý kiến xử lý tài sản là công trình nước sạch đô thị được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách, trong đó Bộ tài chính đề nghị UBND tỉnh Lai Châu tạm thời giữ nguyên hiện trạng quản lý hiện nay, UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân. Sau khi Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được ban hành và có hiệu lực thi hành, việc quản lý, sử dụng công trình nước sạch thị trấn Tân Uyên được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ.

6. Cử tri bản Hô Ta, xã Phúc Khoa đề nghị: Huyện chỉ đạo Công ty thủy điện Hô Be điều tiết nước để đảm bảo cho bà con sinh hoạt.

Trả lời:

Trong thời gian vừa qua do thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài dẫn đến nguồn nước trên các dòng suối trên địa bàn huyện nói chung và dòng suối Nậm Be nói riêng có rất ít nước; thủy điện Nậm Be hoàn thành việc thi công và đưa vào khai thác ngày 13/5/2020, trong khi thời gian vận hành chưa đảm bảo dòng chảy tối thiểu, thời gian chạy phát điện ngắn (5h/ngày).

Để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho Nhân dân sử dụng, ngày 24/6/2020, UBND huyện đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan, cụ thể:

Công ty Cổ phần và phát triển năng lượng Tân Uyên phải thực hiện nghiêm túc Giấy phép số 55/GP-BTNMT ngày 25/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, trong đó quy định Công ty Cổ phần và phát triển năng lượng Tân Uyên phải tuân thủ theo lệnh vận hành hồ chứa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác; bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập Nậm Be không nhỏ hơn $0,81 \text{ m}^3/\text{s}$. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước phải ưu tiên việc điều tiết, cấp nước cho công trình thủy lợi Nậm Be và nhu cầu sử dụng nước của nhân dân ở dưới hạ lưu; phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi Nậm Be để điều chỉnh chế độ vận hành xả nước qua đập, qua nhà máy thủy điện Nậm Be phù hợp với chế độ khai thác nước để cấp đảm bảo cho nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

7. Cử tri bản Nậm Bon I, II, xã Phúc Khoa đề nghị: Nhà nước tiếp tục đầu tư đổ bê tông tuyến đường nội bản nối từ tuyến đường bản Pắc Khoa đoạn gần nhà ông Vàng Văn Tiên nối với tuyến đường nội bản bản Nậm Bon I chỗ nhà ông Trang Văn Lâm dài khoảng 400m.

Cử tri bản Nậm Bon I, II, xã Phúc Khoa đề nghị: Đổ bê tông tuyến đường vùng chè từ quốc lộ 32 đoạn chỗ dưới nhà ông Tấn Văn Tuấn đến chỗ nhà ông Hù Văn Mục nối với tuyến đường đi vào thủy điện Nậm Bon, chiều dài khoảng 1,1km.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thực hiện đầu tư mở mặt đường nhiều tuyến đường sản xuất vùng Chè, vùng lúa bằng các nguồn vốn khác nhau với tổng chiều dài các tuyến đường trên 130km, với tổng kinh phí đầu tư trên 60 tỷ đồng (định mức đầu tư mở mặt đường là 500 triệu đồng/km) và đã thực hiện cứng hóa được 25,9 km (nguồn tái định cư) đạt 19,92% trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, riêng trên địa bàn xã Phúc Khoa đã được đầu tư mở mới 05 tuyến đường, cụ thể: Tuyến

Nậm Bon chiều dài 2,739 km; tuyến Phúc Khoa chiều dài 0,57 km; tuyến Phúc Khoa 1,2 chiều dài 2,1 km; tuyến Nậm Bon 1, 2 chiều dài 1,1 km; tuyến Nà Lại chiều dài 0,4 km. Bên cạnh đó còn được mở 02 tuyến đường sản xuất vùng liên xã Phúc Khoa - Mường Khoa và đã được cứng hóa là 10,2 km (tuyến Hô Bon - Phiêng Sản chiều dài 5,6 km, tuyến Pắc Khoa - Phiêng Sản chiều dài 4,6 km) chiếm 39,4% tổng số km đường đã được cứng hóa trên địa bàn huyện. Để thực hiện cứng hóa toàn bộ các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện cần nguồn lực rất lớn khoảng trên 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của chương trình Tái định cư trên địa bàn huyện đã hết; bên cạnh đó các nguồn kinh phí khác còn hạn chế. Do đó, huyện chưa thực hiện đầu tư cứng hóa mặt đường đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và xem xét triển khai thực hiện cứng hóa mặt đường các tuyến đường khi bố trí được nguồn vốn phù hợp.

III. Lĩnh vực khác (02 ý kiến)

1. Cử tri Hoàng Văn Đăm bản Hô Ta, xã Phúc Khoa đề nghị: Ban quản lý rừng phòng hộ hỗ trợ chi trả tiền công khoán nuôi chăm sóc bảo vệ rừng với diện tích 17 ha, từ năm 2001 đến nay gia đình chưa được nhận hỗ trợ.

Trả lời:

Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 27/5/2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên để thu thập tài liệu, chứng từ liên quan, phối hợp với UBND xã Phúc Khoa làm việc với hộ gia đình ông Hoàng Văn Đăm, cụ thể :

- Từ năm 2001 đến năm 2004, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên ký hợp đồng thi công công trình chăm sóc rừng trồng đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Đăm; từ năm 2005 đến năm 2008 gia đình ông Hoàng Văn Đăm tham gia bảo vệ rừng trồng phòng hộ và đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên hỗ trợ tiền bảo vệ.

- Năm 2009, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên được bàn giao quản lý các hạng mục bảo vệ rừng và đã giao khoán bảo vệ rừng trồng theo Nghị quyết 30a với diện tích 11ha, nghiệm thu 10,4 ha và thanh toán cho gia đình ông Hoàng Văn Đăm số tiền là 832.000 đồng (theo hợp đồng số 220 ngày 10/9/2009).

- Từ năm 2018, 2019 Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện ký hợp đồng số 17, 18, 47, 48 về giao khoán bảo vệ rừng để hưởng chi trả dịch vụ MTR với hộ gia đình và chi trả tiền dịch vụ cho ông Hoàng Văn Đăm và ông Hoàng Văn May với tổng số tiền 25.175.726 đồng.

Sau khi xác minh diện tích, loại rừng trên bản đồ và ngoài thực địa, được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện giải thích về chế độ, chính sách trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ, gia đình ông Hoàng Văn Đăm đã hiểu, nắm rõ

quy định, mong muốn được tiếp tục nhận khoán bảo vệ rừng, nhất trí với nội dung làm việc và không có ý kiến gì thêm.

2. Cử tri bản Hồ Ta, xã Phúc Khoa đề nghị: Công ty thi công tuyến đường điện 110 KV chi trả tiền đền bù diện tích bị ảnh hưởng đường điện 110 KV cho 4 hộ dân, nhân dân đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời:

Thực hiện Thông báo số 65/TB-UBND tỉnh Lai Châu ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220 kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp UBND các xã Pắc Ta, Trung Đồng, Phúc Khoa và UBND thị trấn Tân Uyên đã tiến hành công tác kiểm tra, kiểm đếm về đất, tài sản vật kiến trúc, cây trồng trên đất bị thu hồi cho các hộ gia đình thuộc dự án nói trên.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công của công trình, ngày 05/5/2016 chủ đầu tư Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Bắc đã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên, UBND các xã Pắc Ta, Trung Đồng, Phúc Khoa và UBND thị trấn Tân Uyên tiến hành chi trả tạm ứng đợt 1 cho các hộ gia đình có đất, tài sản vật kiến trúc, cây trồng trên đất bị thu hồi.

Ngày 20/6/2017, thực hiện chi trả đợt 2 số tiền tạm ứng còn lại cho các hộ gia đình có đất, tài sản vật kiến trúc, cây trồng trên đất bị thu hồi theo Thông báo số 1261/TB-STNMT ngày 26/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo kết quả thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220 kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trong quá trình chủ đầu tư Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Bắc phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên, UBND các xã: Pắc Ta, Trung Đồng, Phúc Khoa và thị trấn Tân Uyên tiến hành chi trả tạm ứng lần 2 còn 17 hộ gia đình cá nhân đi vắng nên chưa được nhận kinh phí bồi thường, cụ thể như sau:

- Xã Phúc Khoa còn 05 hộ gia đình: Vàng Văn Sảng, Lò Văn Đông, Hoàng Văn Cản, Lò Văn Hòa, Lò Văn Thắng.

- Xã Pắc Ta còn 04 hộ gia đình: Tòng Văn Thương, Bùi Văn Hải, Lò Văn Minh, Lò Văn Bạ.

- Xã Trung Đồng còn 05 hộ gia đình: Lò Văn Chê, Tòng Văn Quân, Hoàng Văn Yên, Lò Văn Mú, Lò Thị Thạnh.

- Thị trấn Tân Uyên còn 03 hộ gia đình: Giàng A Lù, Trương Văn Vụ, Hoàng Văn Chiêng.

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất gửi 04 lần Công văn: Số 102a/CV-TTPTQĐ ngày 04/9/2018; số 149/CV-TTPTQĐ ngày 03/10/2018; số

156/CV-TTPTQĐ ngày 16/10/2018; số 361/CV-TTPTQĐ ngày 18/12/2019 yêu cầu chủ đầu tư Ban quản lý lưới điện Miền Bắc hoàn thiện thủ tục hồ sơ và bố trí kinh phí, sắp xếp thời gian để chi trả số tiền còn lại cho 17 hộ gia đình theo quy định.

Tuy nhiên, đến năm 2018, 2019 thì dự án đã hết thời hạn kế hoạch sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký lại. Do chủ đầu tư chưa hoàn thiện xong các thủ tục đo đạc để trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất nên chưa có căn cứ để phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền cho các hộ gia đình.

Đến nay, Ban quản lý lưới điện Miền Bắc đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và UBND huyện đã lập Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 26/02/2020 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ (trong đó có dự án: Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220 kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Sau khi UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể của dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ lập phương án trình UBND huyện phê duyệt và đề nghị chủ đầu tư chi trả tiền cho các hộ đình theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Tân Uyên về việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện; (đăng tải);
- Lưu: VT, VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Huy Phương